

รายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหนองแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง	ปลัดเทศบาล	
๒	นายปณัฐพงศ์ ขอนพิกุล	จนท.ตรวจสอบภายใน	
๓	นางดารินทร์ ตารินทร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	
๔	นางสาวณัฐดา จับใจนาย	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	
๕	นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น	พยาบาลวิชาชีพ	
๖	นายอัมภวูธ กรุณา	นักวิชาการสุขาภิบาล	
๗	นางทัศนีย์ แสงแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ	
๘	นางสาวรุ่งทิพย์ आयุโรจน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
๙	นางสาวแสงจันทร์ วงค์เมืองมา	นิติกร	
๑๐	นายพัทธนครเชษฐภัก์ ชันจินา	นักพัฒนาชุมชน	
๑๑	นางสาวสุวิมล ธนะสิทธิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	
๑๒	นางศิริขวัญ นาใจ	บุคลากร	
๑๓	นางสาวหทัยทิพย์ กำใจคำ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
๑๔	นายบุญมี วินัน	พนักงานวิทยุ	
๑๕	นายประนม แก้วธิดา	พนักงานขับรถยนต์	
๑๖	นายวีรวัฒน์ วงค์แสนศรี	พนักงานขับรถยนต์	
๑๗	นายวรกริช สายยนต์	พนักงานดับเพลิง	

๑๘	นายสมหวัง คำทุม	พนักงานดับเพลิง	
๑๙	นายเสาร์คำ ต๊ะจุ่ม	พนักงานดับเพลิง	
๒๐	นางสาวศุภิชญา ศรีทอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	
๒๑	นายภานุพงษ์จันต๊ะดา	ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	
๒๒	นายศราวุฒิ จับใจนาย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน	
๒๓	ส.อ.กฤษฎา จินาการ	เจ้าพนักงานป้องกัน	
๒๔	นายศราวุฒิ จับใจนาย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	
๒๕	นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๒๖	นายธงชัย จำปา	นักวิชาการพัสดุ	
๒๗	สอ.หญิง สุภาวดี อุ่นเรือน	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๒๘	นางสาวจิราพร ลังกาพินธุ์	ผช.จหนท.การเงินและบัญชี	
๒๙	นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีรัตน์	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	
๓๐	นายศราวุธ กันจันนะ	ลูกมือช่างแผนที่ภาษี	
๓๑	นายวุฒิธิไกร ปัญญา	คนงานทั่วไป	
๓๒	ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๓๓	นายพัลลภ ภูริวารังคกุล	วิศวกรโยธา	
๓๔	นายไววิทย์ ตีวัน	นายช่างโยธา	
๓๕	นายสัมพันธ์ ทันทล้ำ	เจ้าพนักงานธุรการ	
๓๖	นายอุดมทรัพย์ ศักดิ์แสน	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	
๓๗	นายนพพงษ์ แก้วบุญเรือง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	
๓๘	นายอุดมทรัพย์ ศักดิ์แสน	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	
๓๙	นายอดิเรก ปิ่นทรายมูล	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	
๔๐	นายจำนูน พรหมทอง	พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง	

๔๑	นางสาวสุทธาทิพย์ บุญมี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	
๔๒	นางสาวใจทิพย์ บุญใหญ่	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	
๔๓	นางสาวจิรัชญา ปงกันมุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลได้กล่าวเปิดประชุม และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ปลัดเทศบาล -ขอให้แต่ละส่วนราชการแจ้งผลการดำเนินงานจัดเตรียมเอกสารที่จะรับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และข้อติดขัดในแต่ละด้าน
- หัวหน้าสำนักปลัด ปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือปัญหาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คือทำไว้อย่างไรก็เป็นแบบนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละส่วนงาน
- ปลัดเทศบาล ที่ไม่พร้อมก็เพราะงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการส่งข้อมูล ทุกส่วนต้องทำงานคู่ขนาดกันไป หัวหน้าส่วนราชการไปดูแต่ละข้อว่ามีอะไรที่ส่วนของเราต้องส่งข้อมูล ต้องมีการส่งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง แบบการก่อสร้างแม่โคโร พื้นที่จัดสรร แล้วมีข้อมูลอื่น ๆ
- หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล ตอนนี้งานแผนและงบประมาณ กำลังรวบรวมอยู่ กระบวนการลดขั้นตอนของการปรับปรุงกระบวนการงานปีที่ผ่านมา ไม่ได้ทำ
- ปลัดเทศบาล ต้องมี เพราะปีที่แล้วเราได้ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการไปแล้ว ลองไปค้นจากเอกสารประเมินโบนัส ปีที่ผ่านมา ขอให้นำมาปรับปรุงทำเป็นปัจจุบัน
- งานการเจ้าหน้าที่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มีการประชุมพนักงานก็ครั้ง ให้นำเอากำหนดการประชุมลงไว้ที่เว็บไซต์เทศบาล และเมื่อประชุมเสร็จให้เอารายงานการประชุมส่งให้งานเทคโนโลยีในระบอบ การประชุมประชาคมก็ให้ทำเหมือนกัน และให้เอางานที่ทำในแต่ละเดือนลงปฏิทินงานด้วย เช่น การลงหินคลุก การจัดซื้อจัดจ้าง
- หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล จะมีการตรวจบอร์ดของชุมชน เราจะต้องไปจัดบอร์ดให้หมู่บ้านหรือไม่
- ปลัดเทศบาล ให้ไปดูว่า เงินอุดหนุนที่เราให้หมู่บ้านไป เขาไปใช้อย่างไร การประเมินหมู่บ้านให้ประเมินความเข้มแข็งในการทำงาน
- หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล อีกข้อคือ กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม งานนิติการดูแลอยู่ ส่วนใหญ่เราได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล ซึ่งเรามีการปฏิบัติงานแต่ยังขาดในเรื่องการรายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชา ขอให้ร่วมมือในการปฏิบัติด้วย
- ปลัดเทศบาล ปัจจุบันนี้ หนังสือรับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการประทับตราของศูนย์ดำรงธรรม
- น.ส.รุ่งทิพย์ รับทราบ และจะถือปฏิบัติ
- ผอ.กองคลัง ขอประสานงานสาธารณสุข เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ยอดลดลงจากปีที่ผ่านมา
- น.ส.นงเยาว์ ยอดลดทั้งจำนวนเงิน และจำนวนรายไม่ถึงร้อยละ ๑๐ สาเหตุเพราะ การขอต่ออายุใบอนุญาตเราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมตอนที่ยื่นขอต่ออายุ ขอเสนอให้เก็บก่อน เมื่องานสาธารณสุขออกตรวจแล้วออกใบอนุญาต ก็ทำการจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ ประชาชนผู้มารับบริการจะได้ไม่ต้องมาเทศบาล ๒ ครั้ง

ปลัดเทศบาล ก็ให้ทำบันทึกประชุม เสนอขออนุมัติปรับปรุงวิธีการทำงาน นำการส่ง SMS แจ้งการออกใบอนุญาต ทั้งของกองช่าง และงานสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่าย ขอมติที่ประชุม ว่าต่อไปจะใช้วิธีไหน หรือจะใช้วิธีตามที่นายเวรเสนอ

อำนาจการ

ปลัดเทศบาล ระเบียบกำหนดไว้ว่าอย่างไร วิธีการว่าตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ

ผอ.กองช่าง ด้านที่ ๔ ผอ.กองช่างมีปัญหาอะไรบ้าง

สำหรับด้านที่ ๔ จะมีหลายส่วนงาน คือ กองช่าง กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนักปลัด ข้อมูลที่ยังขาดอยู่ตอนนี้ คือ เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ต้องขอข้อมูลที่งานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขมาประกอบ

หัวหน้าสำนัก ได้แจ้งทุกส่วนงานที่รับผิดชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ประชุมมอบหมายทุก

ปลัดเทศบาล ส่วนงานแล้ว โดยจะให้ผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้นำเสนอเอง เพื่อที่ได้รับทราบหลักเกณฑ์ รับรู้มาตรฐาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ

ปลัดเทศบาล เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังขาดรายงานผลตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ มันขาดปริมาณงาน ขอให้ส่งรายงานผลด้วย

หัวหน้าฝ่าย จะจัดในวันที่ พุธที่สัปดาห์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สถานที่ที่ได้รับบริจาค ที่หมู่ที่ ๙ โดยจะมีการ

อำนาจการ การปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว

ปลัดเทศบาล ควรมีการปลูกพืชสมุนไพรด้วย เช่น เตยหอม ตะไคร้ไผ่ขี้เหล็ก เพื่อให้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำหนดการให้มี ครั้งวันเช้า เป้าหมายหลักคือพนักงานเทศบาล เชิญชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๙

ที่ประชุม รับทราบ

ปลัดเทศบาล ท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึก/พิมพ์/เรียบเรียง การประชุม

(นางศิริขวัญ นาใจ)
บุคลากร

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(นางดารินทร์ ดารินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รับทราบรายงานการประชุม

ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ